

## 11. การบริการวิชาการแก่ชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและพัฒนาวิชาชีพ โดยการผสมผสานกับภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้ บริการวิชาการในลักษณะโครงการต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหลายลักษณะครอบคลุม เป้าหมายทั้ง เด็ก สตรี เยาวชนในวัยเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบท โดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบอื่น ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

### 11.1 โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการในลักษณะโครงการต่อเนื่อง

#### ก. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2546 มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 12 โครงการ มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

##### (1) โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2546 โครงการฯได้ให้บริการดูแลเด็กอายุ 6 สัปดาห์ ถึง 3 ปี จำนวน 142 คน โดยให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในด้านอื่น ๆ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 504 คน ด้านการวิจัยมีโครงการวิจัย 2 โครงการคือ การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก และ พัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการลอยกระทง การจัดงานขึ้นปีใหม่ให้เด็กและผู้ปกครอง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน การสงฆ์พระในวันสงกรานต์ การแต่งกายพื้นเมืองและกิจกรรมที่เน้นวิถีชีวิตไทยให้เด็กได้เรียนรู้อีกด้วย

##### (2) โครงการสาธารณสุขมูลฐาน คณะพยาบาลศาสตร์

โดยในปีงบประมาณ 2546 ได้ออกให้บริการ ณ หมู่บ้านหนองแวม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ มีจำนวน 78 หลังคาเรือน โดยให้บริการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาในเด็กอายุ 0-5 ปี บริการอนามัยโรงเรียน ประเมินสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่นักเรียน จำนวน 53 คน แจกยาสามัญประจำบ้าน ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ครู ให้บริการงาน การรักษาโรคเบื้องต้น ตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ให้สุขศึกษาเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรับประทานยาแก่ประชาชน จำนวน 27 คน ให้ความรู้และสาริตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกร จำนวน 20 คน

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2546 โดยมีการประกวดสุขภาพเด็ก 0-5 ปี และมอบรางวัลแก่คุณแม่ดีเด่น และได้ดำเนินการเจาะเลือดหาระดับสารเคมีในเลือด แก่เกษตรกรด้วย การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมทั้งตระหนักถึงโทษของการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของตนเอง อย่างไรก็ตามโครงการจะมีการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไปด้านการติดต่อประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดเวลาในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

### (3) โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

การดำเนินงานในปี 2546 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 – พฤษภาคม 2546 กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติ เดือนละ 2 ครั้ง จัดในวันศุกร์ที่ 1 และวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน มีสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมครั้งละ 40-113 คน ซึ่งผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2546 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน กิจกรรมคำหวัชขอพรผู้สูงอายุ จัดในเดือนเมษายน 2546 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ 160 คน

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2546 กิจกรรมที่จัดขึ้นได้กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดในวันศุกร์ที่ 1 และวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนเช่นกันมีสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมครั้งละ 60 - 73 คน

นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์บริการวิชาการผสมผสานกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่สถาบันอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ

### (4) โครงการศูนย์ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2546 มีดังนี้

- โครงการจัดนิทรรศการเรื่อง “ อาหารกับสุขภาพของคนไทย ” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องประชุมเปรี๊ยะ ปัญญาวณิช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 169 คน ส่วนใหญ่มีระดับความประทับใจเกี่ยวกับโครงการ ฯ ในระดับมากและมากที่สุด

- โครงการอบรมวิชาการเรื่อง “ อาหารเฉพาะโรค ” ในวันที่ 23 เมษายน , 13 พฤษภาคม , 19 สิงหาคม , 4 กันยายน และ 11 กันยายน 2546 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21-74 คน / ครั้ง โดยทุกคนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นและอยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก

- โครงการให้ความรู้เรื่อง “ การดูแลสุขภาพตนเอง ” ในวันที่ 2 กรกฎาคม -17 กันยายน 2546 ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน และมีการประเมินผลความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่

- โครงการให้ความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน ” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน และมีการประเมินผลการได้รับความรู้ในระดับมากและมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และต้องการให้จัดกิจกรรมนี้อีก

(5) โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการหญิงตั้งครรภ์และสามีหรือผู้ใกล้ชิดในการเตรียมตัวเพื่อการคลอด และเป็นศูนย์บริการด้านการเรียนการสอน โดยเป็นแหล่งความรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเตรียมตัวเพื่อการคลอด และการบริการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2546 ได้จัดกิจกรรมอบรมหญิงตั้งครรภ์และสามีหรือผู้ใกล้ชิด การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 171 คน และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 93 คน

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลสตรี จำนวน 210 คน จากการประเมินผลการดำเนินงานพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก

(6) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ในปีงบประมาณ 2546 ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ และไท้จี้ซ่งก โดยจัดบริการในวันราชการอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องโถงกิจกรรมอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแอโรบิคเพื่อสุขภาพประมาณ 120 คน ไท้จี้ซ่งก ประมาณ 40 คน จากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามโครงการจะมีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้ โยคะ เพื่อสุขภาพและจัดทำแผ่นบันทึกภาพแอโรบิคเพื่อสุขภาพ และไท้จี้ซ่งกไว้บริการเพื่อให้บุคลากรนำไปฝึกที่บ้านได้และจะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น

(7) โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน

ในปีงบประมาณ 2546 นี้ มีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- จัดบอร์ดวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในโอกาสสัปดาห์นมแม่สากล บอร์ด สุขศึกษาสำหรับผู้บริการ การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยเจ็ดชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดเดือนสิงหาคม 2546

- การออกรายการวิทยุ เสียงสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานี FM 100 ในรายการ “เวทีประชาสังคม” ในช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ซึ่งมี ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ เป็นผู้ดำเนินการสนทนาร่วมกับ รศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม อาจารย์และนักวิจัย เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และคุณกฤษณา กาเผือก คุณแม่ที่ผสมผสานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการทำงานนานถึง 5 ปี

- การเผยแพร่ความรู้ผ่าน Website “ผู้หญิงน่ารู้” <http://www.nurse.cmu.ac.th/woman> เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพสตรี ในหัวข้อ “ความเครียด” โดยมีสาระน่ารู้ที่ได้นำเสนอ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเครียดด้วยตนเอง

- จัดโครงการฝึกสืขาว เป็นโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่เยาวสตรีที่ด้อยโอกาส มูลนิธิศึกษา ลูกผู้หญิง โดยการไปเยี่ยมเยียนและนำยาสามัญประจำบ้านที่สำคัญ เงินทุนสนับสนุน รวมทั้งนำหนังสือ เสื้อผ้า และของใช้จากอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์และพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ร่วมบริจาคไปให้เยาวสตรี ซึ่งปัจจุบันนี้มีจำนวนประมาณ 50 กว่าคน

#### (8) โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

ในปีงบประมาณ 2546 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ให้บริการสุขภาพเรื่องความรุนแรงในครอบครัว แก่บุคลากรพยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป มีสตรีและญาติที่ถูกกระทำ ความรุนแรงมารับคำปรึกษา 22 ราย ให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ถูกกระทำ ความรุนแรงที่แผนกสูติ - นรีเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ส่งต่อมาจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลฯ และที่ติดต่อมาทาง โทรศัพท์ ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวทางสื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุ FM.100 4 ครั้ง และผ่าน website ของคณะฯ จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในเดือนแห่งการรณรงค์ (พฤศจิกายน) บริเวณหอพักในกำกับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเปิดสอนกระบวนวิชาเลือก กระบวนวิชาการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

#### (9) โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ในปีงบประมาณ 2546 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- ด้านบริการวิชาการ มีโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะชีวิต” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต และพยาบาลจิตเวช แผน ก ปีการศึกษา 2546 นักศึกษาคิดว่าเป็นประโยชน์มากกับตัวเอง และมีข้อเสนอแนะให้วิทยากรมอบหมายงานให้นักศึกษาก่อนการฝึกอบรม เพื่อให้ นักศึกษาวางแผน แล้ววิทยากรเสริมและอยากให้มีเพิ่มเวลาเป็น 2 วัน โดยจัดให้นักศึกษาได้มีการสาธิตย้อนกลับด้วย

- ด้านการให้บริการ มีบริการให้การปรึกษาทุกวันในเวลาราชการ โดยมีอาจารย์อยู่เวรประจำห้องส่งเสริมสุขภาพจิต อาจารย์อยู่เวร oncall นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องมือผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง โดยมีเทปธรรมะ เทปเพลงบรรเลง หนังสือเสริมแรงใจ เครื่องผ่อนคลายความเครียด Esprint : Personal Light/Sound System for Relaxation แล Aroma Therapy นอกจากนี้ยังเป็นสถานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการผสมผสานงานด้านการวิจัยในการให้บริการร่วมด้วย

(10) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต

จัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพจิตและเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะให้รู้จักปฏิบัติตนและให้ความสนใจในการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองและป้องกันสุขภาพจิตเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2545 โครงการได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านแม่แฝกใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 161 คน

(11) โครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก

เป็นแหล่งสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนด้านการจัดการเล่นแก่ผู้ป่วยเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาล ส่งเสริมให้มีการจัดการเล่นแก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล เพื่อให้เด็กป่วยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและลดความวิตกกังวล ตลอดจนช่วยผ่อนคลายความเครียดต่อการรักษาพยาบาล โดยในปีงบประมาณ 2546 ได้จัดกิจกรรมบริการจัดสรรของเล่นสำหรับเด็กป่วย บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการเล่นแก่ผู้ป่วยเด็กให้แก่นักศึกษาพยาบาล และดำเนินกิจกรรมโครงการวันแห่งการเล่น ณ หน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมชั้น 6 โรงพยาบาลมหาสารนครเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ประมาณ 30 คน

(12) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็กในโครงการฯ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมแก่เด็กในโครงการฯ เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างเด็กกับครอบครัวให้อบอุ่นใกล้ชิดมากขึ้น และส่งเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเด็กแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีงบประมาณ 2546 ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2545 ให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนบ้านหนองแวม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน



โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก



โครงการสาธารณสุขมูลฐาน



โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ



โครงการศูนย์ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ



โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด



โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพจิต



โครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก



## ข. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ 2546 นี้ มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

### (1) โครงการดูแลสุขภาพที่บ้าน

เป็นโครงการให้ความร่วมมือ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การรักษายาบาลให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด และให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล แนะนำช่วยเหลือระดับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยในปีงบประมาณ 2546 นี้ได้ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านรวมทั้งสิ้น 132 ราย จากการประเมินผลการดำเนินงานพบว่าผู้รับบริการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างมาก

### (2) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง

เป็นโครงการที่ให้บริการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง โดยออกให้บริการ ณ โครงการหลวงอ่างขาง ผู้รับบริการเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอดำ บ้านขอบด้ง จำนวน 90 คน สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และอยากให้อาบน้ำที่มาจากบ่อ ฯ โครงการหลวงขุนแปะ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านขุนแปะ และบ้านปากกล้วย จำนวน 50 คน สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

## 11.2 จัดประชุม (อบรม) สัมมนา สำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางสุขภาพใน

### ประเทศ

ในปีงบประมาณ 2546 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ

1. โครงการอบรมเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้ และระบุบทบาทและสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือพยาบาลวิชาชีพจำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2545

2. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัยไทย ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู และเพิ่มพูนความรู้ เป็นเวทีให้พยาบาลอาชีวอนามัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมมาปรับปรุงหลักสูตร และนำไปสู่การวิจัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ พยาบาล อาชีวอนามัย จำนวน 100 คน จากสถานประกอบกิจการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2545

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : Development of Systematic Review Topic and Protocol วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดทำ Protocol ของการทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือคณาจารย์คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 คน และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 8 คน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม, 1 กุมภาพันธ์ 46 และ 7 มีนาคม 46

4. โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเรื่อง การปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูง : ความทันสมัยในปัจจุบัน รุ่นที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับหลักการวิธีการของการปฏิบัติ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูง และส่งเสริมให้พยาบาลมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2546 - 11 เมษายน 2546

5. โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเรื่อง ความก้าวหน้า : การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท ส่งเสริมให้พยาบาลมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2546 - 11 เมษายน 2546

6. โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเรื่อง ความก้าวหน้า : การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย ประสบการณ์ของพยาบาลในการให้การ พยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ และเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2546 - 11 เมษายน 2546

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อบอกความหมายของการปฏิบัติตามความรู้เชิงประจักษ์ได้ บอกความสำคัญของการปฏิบัติ ตามความรู้เชิงประจักษ์ได้ และอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคืออาจารย์พยาบาลพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษา พยาบาลระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2546



8. โครงการประชุมเรื่อง บทบาทผู้นำและองค์กรในท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายในท้องถิ่นและผู้ให้บริการด้านอาชีวอนามัย เพื่อทราบความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้เครือข่ายในระดับท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดบริการและแก้ปัญหาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือผู้นำท้องถิ่นจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จำนวน 250 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2546

### 11.3 การรับเชิญเป็นวิทยากร

ในปีงบประมาณ 2546 คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในลักษณะของอาจารย์พิเศษ วิทยากรรับเชิญไปบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 การรับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศ

ภาควิชา / หน่วยงาน	จำนวนวิทยากรที่ ได้รับเชิญ (คน)		ความถี่ (ครั้ง)	
	ปี 2545	ปี 2546	ปี 2545	ปี 2546
1. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	12	13	24	13
2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช	11	15	50	54
3. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน	6	8	17	18
4. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์	11	14	55	65
5. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข	18	17	77	79
6. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	7	9	17	25
7. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์	9	12	25	29
8. ภาควิชาบริหารการพยาบาล	6	8	31	40
<b>รวม</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>296</b>	<b>323</b>

### 11.4 การมาเยี่ยมชม ดูงาน จากหน่วยงานอื่น

ในปีงบประมาณ 2546 มีผู้มาเยี่ยมชมดูงาน จากหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 15 ครั้ง

1. บุคลากรจากองค์การเคหะ ประเทศไทย/มูลนิธิรักษ์ไทย จำนวน 10 คน ดูงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 19 พ.ย. 45

2. บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน ดูงาน ด้านงานคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 18 -19 ธ.ค. 45
3. บุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 16 คน ดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 15 ม.ค. 46
4. คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 16 คน ดูงานเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเอดส์ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 10 มี.ค. 46
5. คณาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 คน ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 ก.พ. 46
6. คณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 8 คน ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.พ. 46
7. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 คน ดูงานด้านการบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ( บัณฑิตศึกษา ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 46
8. คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน ดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารการศึกษาพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 - 29 เม.ย. 46
9. บุคลากรจากมูลนิธิรักษ์ไทย ( องค์การแคร์ ) จำนวน 6 คน ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ในวันที่ 23 เม.ย. 46
10. คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี / นครลำปาง จำนวน 19 คน ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 25 เม.ย. 46
11. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 10 คน ดูงานด้านการจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กระดับปรีบาล ( ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ) ในวันที่ 29 เม.ย. 46
12. คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวน 4 คน ดูงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดกิจกรรม การเล่น และโภชนาการ ( ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ) ในวันที่ 6 พ.ค. 46
13. บุคลากรจากสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ เชียงใหม่ จำนวน 16 คน ดูงานในโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ในวันที่ 19 มี.ย. 46
14. คณาจารย์จากสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 คน ดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะภาคปกติในระดับบัณฑิตศึกษา ( สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ) ในวันที่ 9 ก.ย. 46